



## ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

เรื่อง ผลคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ด้านผู้บริหาร ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ขึ้น เพื่อกำหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทัศน์ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยจนนำไปสู่การกำหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมให้ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัยก้าวข้ามช่วงวัยได้อย่างสมดุลและมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัด การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ โครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

### ๑. ผลงานยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)

อันดับ ๑ นายสุธี พาทีทิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านร่องกวาง(จันทิมาคม)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ PHA-START MODEL”

อันดับ ๒ นางพัชรินทร์ กันทะเสน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชื่อผลงาน “การบริหารงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม

โดยใช้รูปแบบ ANUPONG MODEL”

อันดับ ๓ นางกมลลักษณ์ ใจไว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ชื่อผลงาน “การบริหารจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยตามพระราชโบาย ๔ ด้าน

โดยใช้รูปแบบ ๔ สอน”

๒. ผลงานยอดเยี่ยม ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)

อันดับ ๑ นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ชื่อผลงาน “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย CPR Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”

อันดับ ๒ นางสาวนิสา บำรุงกุล ครู โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชื่อผลงาน “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๔ ส”

อันดับ ๓ นางสาวแพรวพลอย ศรีพรมมา ครู โรงเรียนอนุบาลจรัลธาดาธาร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ชื่อผลงาน “เรียนรู้ Project-based พื้นฐาน พัฒนา EF ด้านทักษะทางสมอง”

๓. ผลงานยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมกรณีศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศก์)

อันดับ ๑ นางนวรรณ วุฒิ

ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ชื่อผลงาน “รูปแบบกรณีศึกษา PKETSE MODEL ที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EXECUTIVE FUNCTION : EF) โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์

สำหรับครูปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒”

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทิน จันทรรเขตต์)

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่